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ฉบับที่ ๒

เติมใจให้กันในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๑๘ ธันวาคม ฤกษ์งามยามดีเปิดฉากสมัชชาสุขภาพแห่ง

ชาติ ครั้งที่ ๑๒ ประจ�าปี ๒๕๖๒ อย่างเป็นทางการ ด้วยความยินดี
ของสมาชิกสมัชชาฯ กว่า ๒,๐๐๐ ชีวิต ที่เดินทาง
มาจากทั่วทุกสารทิศด้วย “หัวใจดวงเดียวกัน”

รอยยิม้และเสียงหวัเราะในบรรยากาศการ
แบ่งปัน มีความรักอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง เหล่านี้ 
เป็นสิ่งที่ไม่จ�าเป็นต้องประหยัดไม่ว่ากับผู้ใด  
นัน่เพราะเราทกุคนคอืกลัยาณมติรของกนัและกนั

ตลอดระยะเวลา ๑ ปี  เกิดความเปลีย่นแปลง
ขึ้นอย่างมากมาย แต่ถึงแม้ปัญหาจะมีความสลับ
ซับซ้อนเพียงใด กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่ง
ชาติซึ่งเป็นเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕ ๐ 
ก็ยังคงใช้แก้ปัญหาได้อย่างทันเวลาและทันยุคสมัย

จากดนิแดนเหนอืสดุบนภสูงู เรือ่ยมาจนถงึแดนดนิถ่ินอสีาน 
ลึกเข้าไปตลอดสองแนวชายฝั่ง ทั้งหมดล้วนแต่ต้องการพื้นที่กลาง
ส�าหรบัถกแถลง และต้องการกระบวนการการมส่ีวนร่วมเพือ่จดัท�า
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด 
“ก้าวทนัการเปลีย่นแปลง...สู่การพฒันาสังคมสุขภาวะ” ซึง่เปิด
ฉากด้วยวีดิทัศน์สร้างความตระหนักถึงภาพของสังคมในอนาคต  

เปิดฉาก ‘สมัชชาสขุภาพแห่งชาต’ิ คร้ังท่ี ๑๒ 
๒,๐๐๐ ชีวิต สานฝันสร้าง ‘สุขภาวะ‘

ที่จะเกิดผลกระทบในหลายมิติ หากปรับตัวไม่ทันคงถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
จากนั้นผ้าสใีนมอืผู้เข้าประชมุทกุคนกโ็บกสะบดัช่วยสร้างสีสัน

ในพิธีเปิดได้อย่างออกรสออกชาติ ประกอบกับเสียงเพลง “สานพลัง 
สร้างสขุภาวะ” และการขยบัแข้งขยบัขาตามจงัหวะ 
ยิง่ช่วยให้งานเริม่ต้นด้วยความครืน้เครง อย่างเป็น
กันเอง

นพ.กิจจา เรอืงไทย ประธานกรรมการจดั
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) กล่าวเปิดการ
ประชุมด้วยการเน้นย�า้ให้เห็นถงึความโดดเด่นของ
เวทสีมชัชาฯ ทีเ่ป็นพืน้ทีก่ลางให้ทกุภาคส่วนเข้าสู่
กระบวนการประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วม การ
เป็นเจ้าของประเดน็ร่วมกนั เริม่ตัง้แต่สะท้อนปัญหา 

แสวงหาวิธีการขับเคลื่อน ไปจนถึงการติดตามผล เกิดเป็นนโยบาย
สาธารณะเพือ่สร้างสงัคมสุขภาวะในมิตใิหม่

ส�าหรับระเบียบวาระที่จะเข้าสู่การพิจารณาในปีนี้มีด้วยกัน ๔ 
ระเบียบวาระ ประกอบด้วย ๑. ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
มาตรการท�าให้สงัคมไทยไร้แร่ใยหนิ ๒. วิถีเพศภาวะ: เสริมพลงัสขุภาวะ
ครอบครัว ๓. การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และ ๔. รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

ทัง้หมดนี ้มส่ีวนส�าคญัทีจ่ะช่วยให้สงัคมไทยเข้มแขง็ และน�าไป
สู่ “สังคมสุขภาวะ” อย่างแท้จริงm



‘อาหารปลอดภัย – ออกก�าลังกาย’
วาระ ‘สุขภาพแห่งชาติ’ ปี ๒๕๖๓

นพ.ส�าเริง แหยงกระโทก 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงสาธารณสุข 

เกาะติดสมัชชา๒
ปาฐกถาพิเศษ

ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมพิธีเปิด
งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และปาฐกถา
พิเศษเรื่อง “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ” 
ในวันนี้

ปัจจุบันนี้ สถานการณ์รอบตัวเรามีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มลภาวะ 
สิ่งแวดล้อม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ�้า หรือ
แม้แต่กระท่ังวิธีคิดและการมองโลกของคนยุคปัจจุบันที่ส่งผลต่อวิถี
และวัฒนธรรมในการด�าเนินชีวิต ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยที่เราจะ
ต้องเรียนรู้ให้เท่าทัน

ทีผ่่านมา แม้เราจะได้รบัค�าชมเชยด้านระบบสาธารณสขุ และ
ถูกจดัให้อยูใ่นอนัดบัที ่๖ ของโลก โดยเรามคีวามพร้อมและงบประมาณ
ที่ลงไปถึงระดับชุมชน ระดับหมู่บ้าน แต่ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ไทย 
ยังไม่ขึ้นอันดับสูงกว่านี้ คือเรื่องของแพทย์ในระบบปฐมภูมิที่ยังขาด 
และเป็นโจทย์ที่จะต้องท�าต่อไป

เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ นับเป็นเวทีหน่ึงที่จะช่วยท�าให้
ทุกภาคส่วนได้มาเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด
การท�างาน รวมทั้งน�าข้อมูลไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่
เกีย่วข้อง โดยมุง่หวงัให้เกดิกระบวนการพฒันาและขบัเคลือ่นนโยบาย
สาธารณะเพือ่สขุภาพในสงัคมไทยทีไ่ด้รบัการยอมรบัร่วมกนัของทกุ
ภาคส่วน

นอกจากนี้ ส่ิงส�าคัญท่ีได้จากเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  
คือเครื่องมือ “ธรรมนูญสุขภาพ” ที่เป็นการก�าหนดกติการ่วมกัน  
รวมไปถึงผลพวงต่างๆ ของการน�าข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยน 
ในเวทีสมัชชาฯ นี้ลงไปปรับใช้ในแต่ละพื้นที่

ในปี ๒๕๖๓ สิ่งที่จะต้องเร่งผลักดันวาระแห่งชาติร่วมกัน
มี ๒ เรื่องที่ส�าคัญ คือ ๑. อาหารปลอดภัยของประเทศไทย และ 
๒. การสร้างสุขภาพของคนไทยในการออกก�าลังกาย

ภาพฝันที่ต้องการท�าให้ส�าเร็จ คือ การให้คนไทยไปสู่จุด 
ของการมีสุขภาวะท่ีดีท่ีสุด เช่นเดียวกับระบบบัตรทองท่ีเราท�าได้ดี
มาก แต่ยังติดกับดักเรื่องความแออัดของโรงพยาบาล ซึ่งมีหลายวิธี
ในการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการใช้บตัรควิ ระบบการผ่าตดัวนัเดยีวกลบั 
แต่ที่ส�าคัญที่สุดคือ การจัดระบบบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็ง สร้าง 
จุดกลางในการเชื่อมต่อรัฐและประชาชนm

ปาฐกถาพิเศษโดยมีสาระส�าคัญดังนี้
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ดฉินัมอีาชีพด้านเกษตรกรรม เป็นเกษตรกรอาวโุส ท�าเกษตร
แบบธรรมชาตไิม่ใช้สารเคมี โดยปัจจบัุนนีส้ถานะของเกษตรกรมชีวีติ
อยู่กบัความเส่ียง ท้ังด้านฐานะ ความมัน่คงในครอบครวั และสขุภาพ

โดยเฉพาะด้านสุขภาพนั้น เกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ท�า
เกษตรเชิงเดี่ยว ให้ใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างรุนแรง เขาเหล่านั้น
ไม่รู้เท่าทันผลกระทบจากพิษภัยของสารเคมี ที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
ตวัเอง ส่งผลต่อผูบ้รโิภค และยงัสร้างความเสือ่มโทรมให้กบัสิง่แวดล้อม

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่น�าเข้าสารเคมีเป็นล�าดับ
ต้นๆ ของโลก ขณะนี้เราจึงมาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของการต่อสู้เพื่อ
ชีวิตคนไทย เพื่อลูกหลานไทยในอนาคต

ประเด็นหนึง่ทีอ้่างว่า ถ้ายกเลิกการใช้สารเคมไีปแล้ว รฐัยงั
ไม่มสีารทดแทนอืน่ๆ ให้เกษตรกรใช้นัน้ ขอยนืยนัว่าประเทศไทย 
เรามสีารชวีภณัฑ์ทีส่ามารถใช้ทดแทนสารเคมมีานานกว่า ๒๐ ปีแล้ว

นกัวิจยั นกัวชิาการต่างยนืยนัตรงกันว่าสารชีวภณัฑ์เหล่าน้ัน
สามารถใช้ก�าจัดแมลง ศัตรูพืช โรคพืชต่างๆ ได้ผลเป็นอย่างดี  
ที่ผ่านมาก็มีการเผยแพร่อบรมให้กับเกษตรกรในระดับหนึ่ง แต่ด้วย 
งบประมาณสนับสนุนที่รัฐจัดสรรมาให้น้อย ตลอดจนหลายฝ่ายอาจ
ยังไม่เห็นคุณค่าของสารชีวภัณฑ์ ทุกวันน้ีจึงยังขาดการส่งเสริม
สนับสนุนให้น�ามาใช้แทนสารเคมีอย่างจริงจัง

สถานการณ์ดงักล่าว สะท้อนการค�านงึถงึผลประโยชน์ระยะ
สัน้เป็นหลกั แต่ไม่ค�านึงถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อวิถีชีวิตของคนในชมุชน 
สังคม หรือสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

สารชีวภัณฑ์ทดแทน ‘ยาฆ่าแมลง’
สร้างความเข้มแข็งเกษตรไทย

มีผลวิจัยรองรับผลกระทบจากสารเคมีท่ีมีต่อมนุษย์หลาย
ประเทศ ทั้งผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง การพิการทางสมองของทารก และ
อีกหลายๆ โรค จึงขอกราบเรียนด้วยความเคารพ และยืนยันว่า 
ผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์ต่างๆ มีมานานแล้ว สอบถาม ทบทวน ฟื้นฟู
และน�ามาใช้เถิด

ขณะนี้ กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดกาญจนบุรี ทีม
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมจ�ากัด และภาคประชา
สงัคมทีเ่กีย่วข้อง ก�าลงัด�าเนินการร่วมกันขับเคลือ่นผลติสารชวีภณัฑ์
จากสมนุไพรพ้ืนบ้าน และถ่ายทอดองค์ความรูท้างวชิาการ เทคโนโลยี 
และนวตักรรม และภูมปัิญญาท้องถิน่ด้านการเกษตร จะมกีารน�าร่อง
ตั้งโรงงานผลิตแปรรูปสมุนไพรมาใช้ทดแทนสารเคมี 

เรามาร่วมกันส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ ส่งเสริมการ
ปลุกพืชสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตสารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี ซึ่ง
จะเป็นอีกทางเลือกของพี่น้องเกษตรกรได้หันมาปลูกพืชสมุนไพร
ส่งขายเพือ่ท�าสารชวีภัณฑ์ เป็นพชืทางเศรษฐกจิ ซึง่จะท�าให้สนิค้า
เกษตรและอาหารของไทยมคีวามโดดเด่นในด้านคุณภาพมาตรฐาน 
และความปลอดภัยในตลาดโลก   

การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ จะท�าให้เกิดแหล่ง
รายได้ใหม่ทีส่�าคัญ เพือ่ให้ฐานการผลติภาคเกษตรและรายได้เกษตรกร
มีความม่ันคง ท�าให้เรามีความพร้อมในด้านปัจจยัการผลติสนิค้าทาง
เกษตรอย่างครบวงจร เป็นการหนุนเสรมิระบบเศรษฐกจิฐานรากของ
ชุมชนอีกทางหนึ่ง 

เมื่อเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนมีความม่ันคงแล้ว รูปแบบ
การด�าเนินชีวิต การท�างาน และความสัมพันธ์ของคนในสังคม  
ตลอดจนความซับซ้อนของปัญหาทางสังคมก็จะเกิดความคลี่คลาย
ตามมา เกิดความพร้อมมากขึ้นที่จะช่วยกันขับเคลื่อนงานของ 
ส่วนรวมต่อไปm

ปาฐกถาพิเศษ

นางทิวาพร ศรีวรกุล
ผอ.กสิกรรมธรรมชาติ ท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี
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ทุกๆ จังหวะก้าวไปข้างหน้าของการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สขุภาพแห่งชาต ินบัเป็นความน่ายนิดยีิง่ของทกุคนในชาต ิเพราะนัน่
หมายถึงเราก�าลังเข้าใกล้ “สังคมสุขภาวะ” อันเป็นจุดหมายมากขึ้น
เรือ่ยๆ โดยในงานสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิครัง้ที ่๑๒ ประจ�าปี ๒๕๖๒ 
มีการรายงานความก้าวหน้าด�าเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ง
ชาติ ให้สมาชิกสมัชชาฯ ได้รับทราบ รวมทั้งสิ้น ๙ มติ

มติ ๑.๓ นโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพใน
พื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้

เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ อันประกอบด้วย
ตัวแทน ๕ สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ฝ่ายความมั่นคง และภาค 
ประชาสังคม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการ
พัฒนามนุษย์ และในปี ๒๕๖๒ สช. ได้จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเดน็ ทัง้หมดน�าไปสูก่ลไกทีย่ัง่ยนื จงึได้เสนอให้ คมส. จดักลุม่มติ
นี้อยู่ในกลุ่ม End-up

มติ ๕.๑๑ กลไกและกระบวนสมัชชาสุขภาพ
ระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ (คจ.สช.) และ สช. ได้ทบทวนผลการจัดงานโดยจัดการ
ประเมนิและสรปุบทเรยีนการจดัสมชัชาสขุภาพฯ และน�าผลมาพฒันา

กระบวนการสมัชชาสุขภาพ พัฒนากลไกและแนวทางการ 
ขับเคลื่อนมติฯ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน
มติฯ ตลอดกระบวนการ

มติ ๖.๓ แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบ 
สุขภาวะชุมชน

องค์กรภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนมติฯ โดยสถาบัน
ชมุชนท้องถิน่พฒันา (LDI) ได้ท�าโครงการ “รวมแสงเลเซอร์สนบัสนนุ
ชมุชนเข้มแขง็-ชมุชนสขุภาวะ” ขณะที ่คมส.ได้จดัประชมุแลกเปลีย่น
การท�างานอย่างต่อเนือ่ง จนเกดิเป็นศนูย์ประสานงานภาคีเพือ่พัฒนา
จังหวัด (ศปจ.) ด้านศูนย์คุณธรรมท�างานประสานเครือข่าย โดยในปี 
๒๕๖๒ มีการจัดงาน “ชุมชนสุขภาวะ” สองครั้ง

มติ ๘.๒ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การจัดการ
ปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

การขับเคลือ่นมตฯิ ส่งผลให้หน่วยงานรฐัให้ความส�าคญัและ
สร้างกลไกการท�างาน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม จัดตัง้ศนูย์อ�านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันภาคเหนือ กระทรวงมหาดไทยท�าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ส่วน สช. ได้จัดเวทีหลายครั้ง น�ามาสู่มาตรการใน
ระดับจังหวัดจ�านวนมาก
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รายงานความก้าวหน้า

๔

อัปเดตความก้าวหน้า ‘๙ มตสิมัชชาสขุภาพฯ’
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อ ‘ทุกคน’



มติ ๑๐.๑ การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทาง
กายเพิ่มขึ้น

แม้จะเพิ่งมีมติฯ ไปเมื่อปี ๒๕๖๐ แต่ก็มีความก้าวหน้าตาม
ล�าดับ โดยเฉพาะการผลักดันจนคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็น
ชอบ แผนแม่บทการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓ 
พร้อมทั้งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
มาด�าเนินการใน ๓ ยุทธศาสตร์ส�าคัญ

มต ิ๑๐.๒ การพฒันาพืน้ทีเ่ล่นสร้างเสรมิสขุภาวะของเดก็
ปฐมวัยและวัยประถมศึกษา

ช่วงต้นปี ๒๕๖๒ ครม. ได้เห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนา
เดก็ปฐมวยัแห่งชาต ิและมอบหมายให้กระทรวงทีเ่กีย่วข้องพจิารณา
น�ามาตรฐานดงักล่าวไปใช้เป็นแนวทางส่งเสรมิประเมนิผลการด�าเนนิ
งาน ขณะที่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันเดินหน้าตามมติฯ อาทิ 
การสร้างพืน้ทีน่�าร่อง การตัง้ศนูย์ข้อมลู การสร้างคูม่อื ตลอดจนการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน 

มติ ๑๐.๓ ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ย่ังยืน จ�าเป็นต้องเร่ิมต้นจาก
ระดับพื้นที่ ภาคีเครือข่ายจึงพร้อมใจกันขับเคลื่อนมติฯ ทั้งการออก
ประกาศ ค�าสั่ง แนวทางการท�างาน ให้น�้าหนักกับการบ�าบัดฟื้นฟู
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และให้โอกาสผูเ้สพยากลบัคนืสูส่งัคม โดยในปี ๒๕๖๒ มีคณะกรรมการ
พฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ�าเภอ (พอช.) จ�านวน ๑๕๑ อ�าเภอ ท�าการ
ขับเคลื่อนประเด็นนี้อย่างจริงจัง

มต ิ๑๐.๔ การจดัการขยะมลูฝอยในชมุชนแบบมส่ีวนร่วม
อย่างยั่งยืน

มติฯ นี้ เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนและสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจึงมีมากมาย โดย ครม. ได้เห็น
ชอบแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ 
ระยะ ๑ ปี เกิดการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ รวมไป
ถึงแผนระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ ขณะที่ สช. ได้จัดเวทีสานใจ  
สานพลงั ภาคสีนับสนนุปฏริปูชุมชนเข้มแขง็ ว่าด้วยเรือ่ง “การจดัการ
ขยะโดยชุมชนเข้มแข็ง” น�าไปสู่การสร้างกลไกในหลายมติ

มต ิ๑๑.๒ ความรบัผดิชอบร่วมทางสงัคมเกีย่วกบัอสีปอร์ต
ต่อสุขภาวะเด็ก

คมส. จัดล�าดับให้อยู่ในกลุ่ม Quick win ร่วมกับกลุ่มมติเด็ก
กบัสือ่ เพือ่ให้เกิดพลงัในการขับเคลือ่น โดยในปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) มีค�าสั่งแต่งตั้ง
คณะท�างานเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนมติฯ นี้ จนได้เป็น “ร่างนโยบาย
และแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ต 
ต่อเด็ก” ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอต่อ ครม. ขณะที่ภาคธุรกิจ
เอกชนก็ให้ความส�าคัญและเข้าร่วมการขับเคลื่อนด้วยเช่นกันm

๕
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เสียงเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความกล้าหาญด้วยการ  
“แบน ๓ สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช” ยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด
เป็นท่าททีีส่่งผ่านมาจาก เครอืข่ายสมชัชาสขุภาพจงัหวดั ๗๗ จงัหวดั 
และองค์กรภาคีเครือข่าย ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ 
ประจ�าปี ๒๕๖๒

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด นับเป็นตัวแทนของกลุ่ม
คนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการขับเคลื่อน “เกษตรอินทรีย์” ให้เป็น
วาระแห่งชาต ิและพยายามสร้างความเปลีย่นแปลงด้วยการ “ลงมอื
ปฏิบัติจริง” มาตลอดระยะเวลากว่า ๑๐ ปี เพื่อพิสูจน์ว่าการพึ่งพา
ตัวเองบนวิถีเกษตรอินทรีย์สามารถท�าได้จริง

กลุ่มคนเหล่านี ้จึงยอมไม่ได้ทีจ่ะปล่อยให้ชวีติของทัง้เกษตรกร
ในฐานะผู้ผลิต และชีวิตของประชาชนคนไทยในฐานะผู้บริโภค  
ตกอยู่ในอันตรายจากสถานการณ์ที่เรียกว่า “สารพิษท่วมแผ่นดิน”

เขาจึงพร้อมใจกันในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อแสดง
พลังประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เป็นวาระ 
แห่งชาติ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ยุติการใช้สารเคมีเกษตรที่ส่งผลร้าย 
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ก่อนจะอ่านแถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์ นางระตะนะ 
ศรีวรกลุ แกนน�ากลุม่เกษตรอนิทรย์ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี และศนูย์เรยีนรู้

เจตนารมณ์เครือข่ายสมัชชาสุขภาพฯ ๗๗ จังหวัด
ผลักดัน ‘เกษตรอินทรีย์’ เป็นวาระแห่งชาติ

เกษตรอินทรีย์ต�าบลนนทรี พร้อมด้วย นายส�าเริง เชยชื่นจิต ผู้อุทิศ
ตนเพื่อวิถีชาวนาจังหวัดพิจิตร และตัวแทนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ
จังหวัด กว่า ๕๐ ชีวิต ได้รวมตัวกันหน้าเวทีห้องประชุม ๑  
เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านสารเคมีผ่านป้ายรณรงค์

“หยุด ๒ หมื่นล้านบาทต่อปี ฟื้นฟูสุขภาพคนไทย และ 
สิง่แวดล้อม” “มตสิภา ๔๒๓ : ๐ สนบัสนนุการเกษตรยัง่ยนื”  “ปลอด
สารเคมีท�าได้จริง” “เกษตรอินทรีย์ คือวาระแห่งชาติ”

ส�าหรบัสาระส�าคญัการประกาศเจตนารมณ์และข้อเรยีกร้อง 
มีด้วยกัน ๕ ข้อ ประกอบด้วย 

๑. เรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หยุดซื้อเวลา
การแบนสารเคมีเกษตร และต้องกล้าท�าหน้าที่ของตัวเองอย่าง 
สง่างาม โดยต้องเสนอ “ทางเลือกของการจัดการวัชพืชและศัตรูพืช
โดยไม่ใช้สารเคม”ี เป็นแนวทางหลกั เพือ่ให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์
ของประชาชนที่ไม่ประสงค์ให้มีการน�าสารเคมีอื่นใดมาทดแทน ๓ 
สารเคมีพิษที่ถูกแบน และควรใช้โอกาสนี้ในการน�าพาประเทศไปสู่
วิถีเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน

ทัง้นี ้กระทรวงเกษตรฯ ต้องเร่งประกาศแนวทางจดัการวชัพชื
และศตัรพูืชโดยไมใ่ช้สารเคมีที่เป็นรปูธรรมและท�าได้จริง กอ่นเดอืน
พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงการปัญหาวัชพืช

๒๒
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๒. มาตรการสนับสนุนจากรัฐบาล ในการปรับเปลี่ยนจาก
การใช้สารเคมมีาเป็นวธีิทางเลอืกอืน่ท่ีท�าให้ต้นทุนของเกษตรกรเพ่ิม
ขึ้น เครือข่ายฯ เสนอให้รัฐเป็นผู้รับภาระในการชดเชยหรือให้การ
สนับสนุนเกษตรกรเหล่านั้น โดยกระทรวงเกษตรฯ ควรประเมิน 
งบประมาณส�าหรบัการด�าเนินการ และเสนอให้คณะรฐัมนตรี (ครม.) 
พิจารณาอนุมัติให้ทันก่อนหน้าฤดูกาลเพาะปลูกจะเริ่มขึ้น

นอกจากนี้ รัฐบาลต้องยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีน�าเข้า
เครื่องจักรกลการเกษตร วัสดุคลุมดิน หรือเครื่องมือใดๆ ซึ่งเป็นไป
ในลักษณะเดียวกับที่รัฐบาลไม่เคยเรียกเก็บภาษีสารเคมีการเกษตร
มานานเกือบ ๓๐ ปี และรัฐต้องสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม เครื่อง 
จกัรกลอจัฉริยะ สนบัสนนุบทบาทของวทิยาลยัเทคนคิและอาชีวศึกษา
ทั่วประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดช่างชาวบ้าน และอาชีพบริการ 
การควบคุมวัชพืชและศัตรูพืชที่ไม่ใช้สารเคมี

๓. ขอสนบัสนนุมตสิภาผู้แทนราษฎร เม่ือวนัที ่๒๑ พฤศจกิายน 
๒๕๖๒ ทีม่มีตเิอกฉนัท์ ๔๒๓ เสยีง เหน็ชอบรายงานของกรรมาธกิาร
วิสามัญควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม เพื่อยืนยันยุติการ
ใช้ ๓ สารเคมีทางการเกษตร และเสนอให้มีแนวทางปรับเปลี่ยน
ประเทศสู่เกษตรอินทรีย์และเกษตรยั่งยืน ๑๐๐% ภายในปี ๒๕๗๓ 

กระทรวงเกษตรฯ จึงควรเร่งเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร ได้
ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยเกษตรกรรมยัง่ยนื เพือ่ให้เกดิกลไกใหม่ๆ 
ในการขบัเคลือ่นให้วถิเีกษตรอนิทรย์ีและเกษตรกรรมยัง่ยนืเป็นทศิทาง
เกษตรกรรมหลกัของประเทศภายในทศวรรษหน้า รวมทัง้แยกกฎหมาย
ว่าด้วยการก�ากบัควบคุมสารเคมกี�าจดัศตัรพูชืออกจากกฎหมายวตัถุ
อนัตราย เพือ่ให้การควบคมุการใช้สารพษิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
โปร่งใส ปราศจากผลประโยชน์ทบัซ้อน และสามารถปกป้องเกษตรกร
และผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยได้อย่างแท้จริง

๔. เครือข่ายสมัชชาสุขภาพฯ พร้อมจะให้การสนับสนุน
เกษตรกรทุกกลุ่ม ทั้งในด้านการประสาน ติดต่อดูงาน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การจัดการวชัพชืและศตัรพูชืโดยไม่ใช้สารเคม ีเพือ่ร่วม
กันเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่วิถีเกษตรกรรมที่ปลอดภัยและยั่งยืน

๕. ขอขอบคุณ และให้ก�าลังใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล  
รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสขุภาพแห่งชาติ และรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสขุ ทีใ่ห้การสนบัสนนุการแบนสามสารเคมี
ทางการเกษตร และขอเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศนโยบายขับเคลือ่น
เกษตรอนิทรย์ี ให้เป็นวาระแห่งชาต ิเพือ่สนบัสนนุให้เกดิอาหารและ
เกษตรปลอดภัย ไร้สารเคมีอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งแผ่นดินm

๓๓



ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.samatcha.org

จัดพิมพ์โดย ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ ถ.ติวานนท์ ๑๔ ม.๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท ์: ๐๒-๘๓๒-๙๐๐๐ www.nationalhealth.or.th www.samatcha.org

ชวนกันเข้าไปกด like เพื่อร่วมกันสานพลัง สร้างสุขภาวะได้ที่ 
FB : เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.samatcha.org

ผ่าน App : NHA thailand

เกาะติดสมัชชา

นอกเหนอืไปจากการเวทกีารประชุมและวงเสวนา ทีอั่ดแน่น
ไปด้วยเนือ้หาและนานาทศันะต่อการแก้ไขปัญหาสขุภาพอนัครอบคลมุ
ทั้ง ๔ มิติแล้ว งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๒  
ยังเต็มไปด้วย “นิทรรศการ” ที่น่าสนใจ

ประเดน็ “ส่ิงแวดล้อม” ซึง่เกีย่วพันโดยตรงกบัสขุภาวะของ
ทุกคนในสังคม เป็นหนึ่งในสาระส�าคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาบอกเล่า
ผ่านบูธนิทรรศการ โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
ทุกระดับ ในการเผยแผ่สถานการณ์และสรุปบทเรียนการแก้ปัญหา

ส�าหรับหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ฝุ่นพิษ PM 2.5  
ขยะในทะเล รวมถงึมาตรการเลิกใช้พลาสตกิหุม้ฝาขวด (Cap Seal) 
ทีก่รมควบคมุมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
(ทส.) เป็นผู้จัดท�า

นายถิรชวีนิ บญุม ีนกัวชิาการเผยแพร่ปฏิบตักิาร ส่วนงาน
สื่อสารองค์กร กรมควบคุมมลพิษ เล่าว่า นิทรรศการที่น�ามาแสดง
ต้องการสื่อสารให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพ เห็นถึงความคืบหน้าและ
การเปลี่ยนแปลงจากการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติจริง 

นั่นเพราะก่อนหน้านี้ คนไทยมักเชื่อว่าพลาสติกหุ้มฝาคือ
สัญลักษณ์ของความสะอาด จนท�าให้ผู้ผลิตต้องใช้พลาสติกจ�านวน
มากในการผลติน�า้ดืม่ ส่งผลต่อวกิฤตการณ์ขยะในช่วง ๑๐ ปีทีผ่่านมา 
โดยขยะพลาสตกิมจี�านวนประมาณ ๑๒% ของปรมิาณขยะทัง้หมด 
คิดเป็น ๒ ล้านตันต่อปี 

“ประเทศไทยมีการใช้แคปซีลมากถึง ๒,๖๐๐ ล้านชิ้นต่อปี 

ลัดเลาะ ‘ลานนิทรรศการ’ สมัชชาสุขภาพฯ 

หากน�ามาต่อกันจะมีความยาว ๒.๖ แสนกิโลเมตร หรือคิดเป็นความ
ยาวรอบโลกได้ ๖.๕ รอบ” ข้อมูลจากบอร์ดนิทรรศการ ระบุ

อย่างไรกด็ ีจากความร่วมมอืของภาคเีครอืข่ายทัง้ภาครฐัและ
เอกชน น�าไปสู่การผลักดันให้ “เลิกใช้” อย่างเด็ดขาดภายในวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ถัดจากมาตรการล้อมคอกปัญหาแคปซีล อีกหนึ่งรูปธรรมคือ
การแก้ไขปัญหา “ขยะทะเล” ทีอ่ยากแนะน�าให้ทุกท่านไปเยีย่มชมบธู 
“ธรรมนญูสุขภาพต�าบลอ่าวนาง” ท่ีใช้เครือ่งมอืตาม พ.ร.บ. สขุภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขจัดการปัญหาในพื้นที่ท่องเที่ยว 
ชื่อดังระดับโลก 

ความส�าเร็จจากการขับเคลื่อนงานที่ ต.อ่าวนาง จ.กระบี่  
ก่อให้เกิดนวัตกรรมในระดับพ้ืนที่จ�านวนมาก ปัจจุบันถูกยกย่องให้
เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล 

ส�าหรับพื้นที่นิทรรศการในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 
๑๒ จดัแสดงอยูท่ีช่ัน้ ๒, ๔ และ ๕ โดยแบ่งเป็น ชัน้ ๒ : ลานนทิรรศการ
สภาพแวดล้อม จดัแสดงประเดน็ปัญหาและแนวทางการจดัการประเดน็
ร้อน ชั้น ๔ : ลานนิทรรศการสุขภาพแห่งชาติ แสดง ๔ ระเบียบวาระ
ที่เข้าสู่การพิจารณาในงานสมัชชาสุขภาพฯ รวมถึงการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ การสือ่สารองค์กรและข้อมลูข่าวสารของส�านกังาน
คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ(สช.) และบธูเครอืข่ายสือ่สารสขุภาวะ
ชุมชน  ชั้น ๕ : ลานนิทรรศการสุขภาวะดี แสดงความส�าเร็จของการ
ขับเคลื่อนงานในแต่ละพ้ืนท่ี อาทิ “ชุมชนคนดี ท่ีปลอดเหล้า”  
“โลกออนไลน์ดี ที่ไม่หลอกลวง” ฯลฯ 

ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมความส�าเร็จ และเติมก�าลังใจให้กัน 
และกัน เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะของเราทุกคนm

๘


